

HỌC SINH NGUYỄN HUYỀN ANH- TẤM GƯƠNG TIÊU BIỂU

Lớp 9A2 đã chia sẻ cho chúng mình một tấm gương đáng tự hào - học sinh tiêu biểu của ngôi nhà THCS Lê Quý Đôn chúng ta ♥◻♥◻♥◻

Hưởng ứng phong trào thi đua viết về tấm gương “Người tốt việc tốt” gắn liền với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tôi xin được chia sẻ về một tấm gương tiêu biểu trong trường với sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, nhiệt tình, trách nhiệm với lớp và bạn bè. Đó là học sinh Nguyễn Huyền Anh- lớp 9A2, trường THCS Lê Quý Đôn là một tấm gương sáng đáng được biểu dương. Em có dáng người dong dỏng, nước da ngăm, khỏe khoắn, trong mắt mọi người em rất xinh và năng động, đôi mắt đen láy toát lên vẻ tinh anh cùng nụ cười rạng rỡ thân thiện. Em rất dịu dàng, tốt bụng, luôn lắng nghe và tôn trọng ý kiến các bạn trong lớp nhưng cũng rất cương trực, thẳng thắn với những quyết định cho là đúng. Huyền Anh còn đưa ra lý lẽ cho những ý kiến đó để mọi người hiểu và đồng tình với mình. Em còn liên tiếp nhận giải “ Học sinh tiêu biểu”, ‘Hoa điểm tốt”, và là một cán bộ lớp nhiệt huyết, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Giống như rất nhiều học sinh, em ấy rất thích đọc sách, đặc biệt là những cuốn sách về khoa học tự nhiên . Những giờ nghỉ năm phút hay giờ nghỉ giải lao - giờ ra chơi, em thường tranh thủ để đọc. Em đọc đầy chăm chú, say mê, thỉnh thoảng lại nở nụ cười duyên làm lộ chiếc má lúm đồng tiền đến xinh.

Chỉ qua một tiết sinh hoạt của tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời, em đã tự tìm tòi và học thiết kế những video, bưu thiếp hay các poster đẹp mắt phục vụ cho các bài tập lớn nhỏ hay chỉ đơn giản là món quà tinh thần gửi tặng các thầy cô giáo em yêu quý. Nếu bạn đang đi tìm một tấm gương học tốt, tôi sẽ tự hào nói về Huyền Anh. Nhưng, sẽ là thiếu sót nếu bạn không ngồi lại nghe tôi kể về những thành tích hoạt động Đội mà cô học trò nhỏ này đạt được. Năm học lớp 6 – khi mới bước chân vào mái trường cấp hai, em đã tham gia và xuất sắc đạt giải thi chạy cấp Quận. Trong suốt năm học 2021 Huyền Anh vẫn tích cực tham gia các cuộc thi do nhà trường tổ chức và dành được nhiều giải thưởng, có thể kể đến như: có giải nhất, nhì, ba của cuộc thi “Học sinh thanh lịch”, hội thi “Giữ lời yêu thương” , “ Trung thu cho em”,.. Thêm vào đó, lớp 8, cô học trò nhỏ này còn gây ấn tượng tại cuộc thi thuyết trình “Trang sách xanh nuôi dạy ước mơ hồng”, giới thiệu sách thật đặc sắc và hấp dẫn người đọc, nghe, tham gia câu lạc bộ em yêu thích bởi em rất ham học, háo hức khi được biết thêm kiến thức. Không những vậy, Huyền Anh còn là một học sinh năng động, yêu thích các hoạt động thể dục - thể thao. Cô từng đạt giải Nhất trường giải chạy Báo Hà Nội mới lần thứ 47 vì hòa bình năm 2022 và là một trong

những ứng cử viên sáng giá của nhà trường đề cử đi thi những giải chạy cấp Quận tổ chức.

Năm học cuối cùng này, em cũng có một số thành tích rất nổi bật. Tiêu biểu là cuộc thi chạy Báo Hà Nội mới lần thứ 48 vì hòa bình năm 2023 đạt giải Nhất toàn trường. Bên cạnh đó, em rất hăng hái xây dựng bài và chăm chú nghe giảng. Từ những bài học được rèn luyện hằng ngày, đã giúp em có một số kết quả tích cực. Đó chính là động lực để em bước tiếp, chinh phục kiến thức.

Với những việc làm thiết thực và những thành tích đạt được như trên Huyền Anh đã được Trường ghi nhận là tấm gương sáng để chúng em những lứa thế hệ sau học tập và noi theo. Chúc Huyền Anh có một năm học tuyệt vời và gặt hái được nhiều thành tích, đạt mọi ước mơ! Hãy tự tin là chính mình nhé!

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN